
Samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins 
 
Ár 2015, þriðjudaginn 3. nóvember var haldinn 347. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn í Höfðatorgi og hófst kl. 09:05. Mættir: Eva 
Einarsdóttir formaður, Anný Berglind Thorstensen, Kópavogi, Björg Fenger Garðabæ, Kolbrún 
G Þorsteinsdóttir Mosfellsbæ og Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi. Pétur Óskarsson 
boðaði forföll. Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Ómar Einarsson 
sviðsstjóri ÍTR og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 

1. Lagt fram bréf skipulagsstjóra Kópavogsbæjar, dags. 15. okt. sl., þar sem óskað er eftir 
umsögn samstarfsnefndar skíðasvæðanna um deiliskipulag Þríhnúkagígs og nágrennis. 

 
2. Lögð fram drög að gjaldskrá. 
 Samþykkt. 
 
3. Framkvæmdastjóri sagði frá stöðunni í fjöllunum. 
 

Fundi slitið kl. 09:50 
 

Eva Einarsdóttir 
 

Björg Fenger Kolbrún G Þorsteinsdóttir 
Magnús Örn Guðmundsson Anný Berglind Thorstensen 


